
 

 หน้าที่ 1 ของ 15 หน้า 

     
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

ของ 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
เวลาและสถานที่ ประชมุเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุอโนมา 2, 3 โรงแรมอโนมา  

ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุม นายยทุธ วรฉตัรธาร ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุ โดยได้แนะน ากรรมการ และผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วม

ประชมุ ได้แก ่
รายชื่อ ต าแหน่งที่ส าคัญ 

1. นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ , กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทน 
และกรรมการสรรหา  และประธานคณะกรรมการ 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. ดร. อารีพงศ์ ภูช่อุม่ กรรมการอิสระ, รองประธานคณะกรรมการ, ประธาน
คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานคณะกรรมการสรรหา, กรรมการคณะกรรมการ
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน และกรรมการการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

4. นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นางฮามดิา บินติ มอริส กรรมการ 
6. นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ตวัแทน จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั (ผู้สอบบญัชี

ของบริษัท) 
 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นที่กรรมการท่านอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจาก                 
ติดภาระกิจในตา่งประเทศ ได้แก่ 

รายชื่อ ต าแหน่งที่ส าคัญ 
1. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

นอกจากนี ้นายยทุธ วรฉตัรธาร ได้แนะน าผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ ได้แก่  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวสดุธิดา จิระพฒัน์สกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 
2. นายสทิธิพร ศรกาญจน์ กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจหลกัทรัพย์รายยอ่ย 



 

 หน้าที่ 2 ของ 15 หน้า 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
3. นายธนทั วงศ์ชแูก้ว รองกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจหลกัทรัพย์รายยอ่ย 
4. นางสาวอารียา กาญจนบตัร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หวัหน้าฝ่ายการเงิน 

 
เลขานกุารบริษัท แถลงวา่มีผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 222 ทา่น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ

หุ้นเข้าร่วมประชมุ จ านวน 124 ทา่น นบัจ านวนหุ้นได้ 480,639,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.20 จากจ านวนหุ้นทัง้หมดของ 
บริษัท จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47  

อนึ่ง แม้ภายหลงัจากที่เลขานุการบริษัท ได้แถลงตวัเลขผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว 
ยงัคงมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างตอ่เนื่อง โดยท้ายที่สดุมีผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 250 
ทา่น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ จ านวน 154 ท่าน นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 480,890,315 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 84.25 จากจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท  

เลขานกุารบริษัทได้กลา่วเปิดประชมุและชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่ง
ก าหนดตามข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้ 

• กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติในแตล่ะวาระ โดย
จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง 
หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของ  
บริษัทจะรับบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดงักลา่ว และถือว่าผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่
ประชมุมีมติอนมุตัิตามที่เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ ทัง้นีเ้พื่อประหยดัเวลาในการรับบตัรลงคะแนน
และการนบัคะแนน 

• กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระท่ีผู้ ถือหุ้นได้
ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ที่ผู้ เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอน
ลงทะเบียน เป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ 

ทัง้นีใ้นแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นออกเสียงเห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง หรือบตัรเสยีเป็นจ านวนเทา่ใดให้ผู้ เข้าประชมุทราบ 

• หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุมในภายหลงั มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่
ในระหวา่งการพิจารณาและภายหลงันัน้เทา่นัน้  

ส าหรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อจบการประชุม รบกวนขอให้ทุกท่านวางไว้ที่โต๊ะจะมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทมารับบตัรลงคะแนนดงักลา่ว เพื่อให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัการท่ีดีในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ตอ่มาเลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชมุรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการก ากับดูแลกิจการที่
ดี (Good Governance Guideline) ในเร่ืองดังต่อไปนี ้

• บริษัทให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นีไ้ด้
ลว่งหน้า  

•  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถน าเสนอบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท 
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปีนี ้ 

  



 

 หน้าที่ 3 ของ 15 หน้า 

โดยทัง้สองเร่ืองดังกล่าว ผู้ ถือหุ้ นสามารถเสนอเ ร่ืองให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่าง  
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเร่ืองดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแตป่ระการใด 
 ทัง้นี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสกัขีพยานหรือช่วย
ตรวจนบัคะแนนเสยีง จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่ตวัแทนในการเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในการลง
มติแตล่ะระเบียบวาระ ซึง่ที่ประชมุมีมติให้นายสมเกียรติ แก้วทอง ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นตวัแทน
ในการตรวจนบัคะแนนดงักลา่ว  
 ก่อนด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ในการด าเนินการประชุมแต่ละ
ระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามได้อยา่งเต็มที่ แตข่อให้ซกัถามเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระที่
ประชมุนัน้ ๆ เพื่อไมใ่ห้เสยีเวลาของผู้ ถือหุ้นทา่นอื่น  

ก่อนเร่ิมการประชมุ เลขานกุารบริษัทได้แจ้งขา่วให้ทราบวา่ บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตตัง้แตว่นัท่ี 22 มกราคม 2559 เป็นต้นมา 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 
 - ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทและจัดสง่ให้กับ 
ผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุแล้ว  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุทา่นใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื่น 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 
2 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 480,747,293 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 100.00  
 ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ -  
 งดออกเสยีง 50,900 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ -  
 บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทัง้นีร้ายละเอียดผลการ
ด าเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุมแล้ว 
นอกจากนี ้นายมนตรีแถลงเพิ่มเติมวา่ในปีที่ผา่นมาเป็นปีที่ท้าทายมาก ผลการด าเนินงานลดลงด้วยปัจจยัหลายประการ 
โดยได้อธิบายภาพรวมของสถานการณ์แขง่ขนัในธุรกิจหลกัทรัพย์ที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง เช่นสงครามราคา  (price war) 
การดงึตวับคุลากรในอตุสาหกรรมเดยีวกนั การปรับผลตอบแทนให้พนกังานการตลาดที่มากขึน้ รวมไปถึงสถานการณ์การ
แข่งขนักับคู่แข่ง ทัง้นีส้ถานการณ์ที่กล่าวข้างต้นดงักล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลกัทรัพย์โดยทัว่ไป นอกจากนี  ้ ยงัมี



 

 หน้าที่ 4 ของ 15 หน้า 

ประเด็นเร่ืองการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ (business disruption) เช่นการซือ้ขายในลกัษณะชดุค าสัง่คอมพิวเตอร์อตัโนมตัิ 
(Robot Trading หรือ Program Trading) 
 นายมนตรี ศรไพศาล รายงานถึงรางวลัที่บริษัทมีความภาคภมูิใจที่ได้รับจากการจดัอนัดบัต่างๆ อาทิ 
รางวลั Best Broker in Southeast Asia – Marquees Awards 2018, รางวลัโครงสร้างพืน้ฐานดีเด่นแห่งเอเซีย 2561 
(Renewable Energy Deal of the year Asia Infrastructure Awards (TPIPP) จาก Asset Triple A Asia Infrastructure 
Awards 2018, รางวลัโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งเซ้าท์อีสเอเซีย ปี 2550 – 2561 (Best Retail Broker Southeast  Asia 
2007 - 2018) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2018) และรางวลัโบรคเกอร์ยอดเยี่ยมด้านลกูค้าสถาบนัของ
ประเทศไทย ปี 2561 (Best Institution Broker 2018 for Thailand) จาก Alpha Southeast Asia Awards 2018  
 นายมนตรี ยงัได้กลา่วถึงรางวลัแหง่ความภาคภมูิใจที่ทีมงานวิจยัของบริษัทได้รับ กลา่วคือ 

• รางวลัทีมวิเคราะห์การลงทนุยอดเยี่ยม (Best Analyst Awards 2018) ประเภทรางวลันกัลงทนุ
รายบคุคล 

• รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม นายสุทธิชัย คุ้ มวรชัย ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มที่ 2 
พลงังานและปิโตรเคมี 

• รางวลันกัวิเคราะห์ดีเด่น ได้แก่นายจรูญพนัธ์ วฒันวงศ์ ประเภทนกัลงทุนรายสถาบนั กลุ่มที่ 8 
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, นางสาวเติมพร ตนัติวิวฒัน์ ประเภทนกัลงทุนรายบคุคล กลุม่ที่ 3 
อสงัหาริมทรัพย์ วสัดกุ่อสร้างรับเหมา, นายอภิสิทธ์ิ ภทัรสกลเกียรติ ประเภทนกัลงทนุรายบคุคล 
กลุม่ที่ 10 อนพุนัธ์ทางการเงิน และนายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ ประเภทนกัลงทนุรายบคุคล กลุม่ที่ 
11 นกักลยทุธ์ทางปัจจยัพืน้ฐาน 

 โดยนายมนตรี แถลงเพิ่มเติมว่าบริษัทมุ่งมัน่สร้างสรรค์งานวิจยัที่ดี เรามีกลุ่มเมย์แบงก์เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ ซึง่ท าให้บริษัทเป็นบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ (broker) ที่สามารถรักษาคณุภาพได้อยา่งมัน่คง  
 นอกจากนี ้นายมนตรี รายงานว่าบริษัทยงัได้รับรางวลัรองชนะเลิศ “สริุยศศิธร” ประเภทปฏิทินชนิด
สมดุบนัทกึในช่ือชดุ “ราชวงศ์จกัรี ศกัดิ์ศรีแหง่ชาวสยาม” ซึง่จดัโดยสมาคมนกัประชาสมัพนัธ์แหง่ประเทศไทย 
 นายมนตรี ยงัได้รายงานถึงความคืบหน้าเร่ืองคดีของบริษัท ซึ่งเป็นลกัษณะของการโจมตีทางธุรกิจ
โดยกิจการคูแ่ขง่ที่กลบัเข้ามาลงทนุในประเทศไทยที่บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรง นายมนตรีกลา่ววา่ เร่ืองใดที่เป็นเร่ืองที่
ถือวา่ผิดและมีผลกระทบตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ บริษัทจะด าเนินการในทกุๆ ด้านเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท กลา่วโดยสรุปเร่ืองคดีของบริษัทนัน้ บริษัทได้รับความเมตตาและความยตุิธรรมจากศาลจากทกุคดีที่ผ่าน
มาค าพิพากษาของศาลบริษัทชนะทกุคดี นอกจากนี ้นายมนตรีแถลงเพิ่มเติมว่านอกจากเร่ืองคดีที่กลา่วในข้างต้นแล้ว                 
กลุม่เมย์แบงก์ก็ไมไ่ด้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ปัจจบุนั เนื่องจากปัจจบุนัสถานการณ์ของธุรกิจของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว (business disruptive) ซึง่บริษัทต้องตระหนกั เพื่อปรับตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเช่นกนั 
 ในด้านผลการด าเนินงาน นายมนตรีได้รายงานผลประกอบการของปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

• รายได้ : จากการแขง่ขนัท่ีดเุดือดในวงการหลกัทรัพย์ สง่ผลให้รายได้ของบริษัทลดลง ผลกระทบ
เห็นได้ชดัเจนตัง้แตปี่ 2560 สง่ผลมาถึงปี 2561 จาก 3,261 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงเป็น 2,789 
ล้านบาทในปี 2561 การแขง่ขนัในธุรกิจหลกัทรัพย์ในแง่ของสงครามราคา (Price War) ก็ยงัคงมี
อยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้งัมีการปรับเพิ่มผลตอบแทนที่ให้กับพนกังาน เพื่อป้องกันการดึง
ทรัพยากรของบริษัทอีกด้วย  



 

 หน้าที่ 5 ของ 15 หน้า 

นายมนตรีได้ตัง้ข้อสงัเกตเุร่ืองคดีของบริษัทวา่เป็นสิง่ที่ช่วยอตุสาหกรรมได้มากที่จะหยดุยัง้พฤติกรรม
ที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบในเร่ืองดงักลา่วก็ยงัคงอยู่ และสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท 
• ก าไรสุทธิ: ลดลงคอ่นข้างมาก จาก 638.62 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงเป็น 391.29 ล้านบาทใน

ปี 2561 
• สินทรัพย์: สนิทรัพย์หลกัของบริษัทคือลกูหนีท้ี่บริษัทมีกบัลกูค้าหลกัทรัพย์ ในอดีตเป็น T+3 (หนี ้

ค้างเก็บช าระเงิน 3 วนั) ปัจจบุนัเป็น T+2 (หนีค้้างเก็บช าระเงิน 2 วนั) ในปัจจบุนัธุรกิจที่บริษัทท า
ก าไรได้คอ่นข้างดีคือธุรกิจด้าน margin loan (เงินกู้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรัพย์)  ในมลูคา่สนิทรัพย์จาก
มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท 16,360 ล้านบาท จะเป็นยอด margin loan (เงินกู้ ยืมเพื่อซือ้
หลกัทรัพย์)  ประมาณ 11,000 – 12,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นยอดลกูหนีค้้างรับ และ  Block 
Trade  

นายมนตรีรายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทมียอดลกูหนี ้NPL ที่ติดมาตัง้แต่บริษัทหลกัทรัพย์ นิธิภทัร จ ากดั 
(“นิธิภทัร”) ประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่มีการตัง้ส ารองไว้เต็มจ านวนแล้ว จากบทเรียนดงักลา่วท าให้
บริษัทมุง่มัน่วา่จะบริหารงานโดยไมท่ าให้เกิดหนีเ้สีย บริษัทพบลกูหนีร้ายหนึ่งเมื่อประมาณ ปีที่แล้วที่
กลายเป็นหนี ้NPL มียอดหนีห้นึ่งที่มีการฟ้องร้องกนัประมาณ 55 ล้านบาท จากหุ้น IFEC ท าให้เรามี
ข้อจ ากดัในการบงัคบัขาย ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริษัทสามารถขายหุ้นดงักลา่วได้ หลงัจากขาย
หุ้นดังกล่าวแล้วบริษัทได้เงินกลับมาประมาณ 50 ล้านบาท เงินที่บริษัทตัง้ส ารองไว้ส าหรับกรณี
ดงักลา่วจึงถกูบนัทึกเป็นรายได้กลบัมาประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในผลการด าเนินงานในปีที่
ผา่นมายงัคงเหลอืประมาณ 4-5 ล้านที่ต้องไปตามกบัลกูหนี ้อยา่งไรก็ตามบริษัทมีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม รอบคอบ และได้ดูแลเร่ืองนีอ้ย่างระมดัระวงั ซึ่งถือได้ว่าบริษัทบริหารงานมาเป็น
ระยะเวลา 17 ปีไมม่ีหนีเ้สยีเลย  
• หนีส้ิน: ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินประมาณ 11,799 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นตั๋วแลกเงิน                 

(Bill of Exchange), เงินกู้ธนาคาร, หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ ซึง่หุ้นกู้ ด้อยสทิธิเป็นสว่นท่ีจะมาช่วยอตัราสว่น
กองทนุสภาพคลอ่งสทุธิ (NCR) ของบริษัท ตามเกณฑ์บริษัทต้องบริหาร NCR ขัน้ต ่าร้อยละ 7 ซึง่
ในปัจจบุนับริษัทมี NCR ร้อยละ 35   

 นายมนตรี กลา่วเพิ่มเติมวา่กลุม่เมย์แบงก์ร่วมกบัผู้บริหารไทยวางกลยทุธ์ของบริษัทและได้น าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมากให้กบัคณะ
ผู้บริหาร บริษัทมีแผนกลยทุธ์หลกั (“MKET2.0”) โดยมุง่เน้นกลยทุธ์ในสายงานต่างๆ เช่น สายงานวาณิชธนกิจ สายงาน
หลกัทรัพย์ (รวมถึงรายยอ่ย, wealth management และสถาบนั) สายงานอนพุนัธ์ รวมทัง้การพฒันาด้านเทคโนโลยี เพื่อ
สร้างผลการด าเนินงานของบริษัทให้มัน่คงและยัง่ยื่นตอ่ไป 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามประเด็นใดอีกหรือไม ่
 นายสทิธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามกรณีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้เคร่ืองมือหรือโปรแกรม
อตัโนมตัิ เช่นโปรแกรมที่สัง่ซือ้ขายโดย AI (Artificial Intelligence) ของนกัลงทนุรายย่อยว่าบริษัทมีความเห็นในเร่ืองนี ้
อยา่งไร รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เคยมีการหารือในเร่ืองนีบ้้างหรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะว่าเพิ่มเติมว่า
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ในสภาวะตลาดหุ้นในปัจจบุนั หากบริษัทสามารถจดัการพอร์ตหุ้นให้ลกูค้าให้ได้ปันผลอยา่งน้อยร้อยละ 7 – 10 ต่อปี โดย
การใช้โปรแกรมซือ้ขายอตัโนมตัิได้ลกูค้าก็จะเลกิเลน่หุ้นด้วยตนเอง 
 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงวา่บริษัทได้เคยประเมินสถานการณ์ในอนาคตไว้
เมื่อ 3-4 ปีที่ผา่นมาวา่ธุรกิจ disruptive ก าลงัจะมา ส าหรับสถาบนัการเงิน สิง่ที่บริษัทพอท าได้คือคนตอ่คน มีความเข้าใจ
กนัมากกวา่ที่หุน่ยนต์จะรับรู้ เช่นประสบการณ์การลงทนุ บรรยากาศในการลงทนุ ส าหรับโปรแกรมที่บริษัทจะแนะน านัน้
อยู่ในขัน้ตอนการพฒันา แต่อาจจะไม่ง่ายนกัที่จะประกนัค่าตอบแทน นายมนตรีเช่ือว่า Robot Trade (ระบบซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อตัโนมตัิ)  ที่ออกมาในท้องตลาดยงัเป็น Robot Trade (ระบบเทรดอตัโนมตัิ)ที่ไม่มีความเสถียร โปรแกรม 
Robot Trade (โปรแกรมซือ้ขายหลกัทรัพย์อตัโนมตัิ) มีเฉพาะการไปทดสอบในอดีตโดยไม่มีปัจจยัพืน้ฐานสนบัสนนุ ทัง้นี ้
โปรแกรมของบริษัทนัน้ผู้บริหารต้องเลอืกให้ดีด้วยความระมดัระวงัรับผิดชอบ สิ่งที่ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วนัน้ บริษัทได้พยายาม
สะท้อนไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
โดยการบรรยากาศการลงทนุในปัจจบุนันัน้สง่ผลกระทบตอ่ความรู้สกึของนกัลงทนุในการเก็งก าไร ท าให้ความรู้สกึการเก็ง
ก าไรหายไป นายมนตรีกลา่วอีกว่าเสน่ห์ของตลาดหุ้นอยู่ที่ความหลากหลาย (diversification) ของนกัลงทนุ (investors 
base) หมายความถึงว่าต้องมีนกัลงทนุทกุประเภททัง้นกัลงทุนและนกัเก็งก าไร อย่างไรก็ตามบริษัทจะรายงานความ
คืบหน้าตอ่ไป ทัง้นีบ้ริษัทอยูใ่นกระบวนการหารือกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่าปัจจุบนัรายได้จากมาร์จิน้ของบริษัทหรือวงการ
หลกัทรัพย์รวมมีจ านวนน้อยลง แตย่งัคงมีบริษัทหลกัทรัพย์ในตลาดที่เกิดใหมเ่พิ่มมากขึน้เพราะเหตใุด นอกจากนีบ้ริษัทมี
วิธีการอย่างไรที่จะสามารถปกป้องนกัวิเคราะห์ของบริษัทให้อยู่กบับริษัทได้ และในปีที่ผ่านมารายได้ค่าธรรมเนียมและ
คา่บริการรับลดลงไปมาก ไมท่ราบวา่ปี 2562 นี ้จะมี IPO ที่จะเกิดขึน้หรือไม่ หรือจะมีธุรกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
บริษัทมากขึน้  
 นายมนตรี แถลงวา่ในวงการหลกัทรัพย์กงัวลมากในตอนท่ีเร่ิมปลอ่ยเสรี หากย้อนหลงัไป 5 ปี มีหลาย
บริษัทขาดทนุสะสมเยอะมาก บางบริษัทลงทนุหลกัพนัล้านบาท ขาดทนุสะสมไปถึง 400-500 ล้านบาท ซึ่งดเูหมือนว่าจะ
มีบริษัทเข้ามาลงทนุมาขึน้แต่ในที่สดุปรากฎการณ์ที่จะจดัตัง้บริษัท การจะดึงคนไปนัน้ไม่ง่าย ลกูค้าที่มีปริมาณซือ้ขาย
ที่มากบริษัทก็ต้องลดคา่คอมมิชชัน่ลง ดเูหมือนวา่อาจมีบริษัทหลกัทรัพย์ใหมห่รือ Fin Tech เข้ามาในตลาด เป็นประเด็น
ที่ตนเห็นวา่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องให้ความส าคญั เนื่องจากธุรกิจ
หลกัทรัพย์นัน้บทบาทที่ส าคญัที่สดุคือการดแูลสินทรัพย์ของลกูค้า เช่นเมย์แบงก์ดแูลสินทรัพย์ของลกูค้า 350,000 ล้าน
บาท หากบริษัทหลกัทรัพย์ใหมห่รือ Fin Tech ทีบ่ริหารกิจการด้วยต้นทนุไมส่งูมากและให้บริการที่ถกูลง อาจจะสง่ผลต่อ
การดแูลสนิทรัพย์ของลกูค้าด้วยความไมร่อบคอบ ถือเป็นสิง่ที่อนัตรายตอ่ลกูค้าและวงการหลกัทรัพย์  
 สว่นเร่ืองการรักษานกัวิเคราะห์นัน้ นายมนตรีชีแ้จงว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริษัทโดนชิงนกัวิเคราะห์ไป
บ้าง แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทยงัคงมีทีมที่ยงัอยู ่และทีมที่รับรางวลัรอบนีค้ือทีมที่มีอยู่ทัง้หมด ดงันัน้นายมนตรีจึงเรียนให้ผู้
ถือหุ้นสบายใจและภาคภูมิใจว่าทีมนักวิเคราะห์ที่บริษัทสนับสนุนนัน้เป็นทีมที่ได้รับรางวัล และบริษัทก็ยังคงรักษา
นกัวิเคราะห์ที่เรามีตอ่ไป 
 สว่นเร่ืองรายได้ค่าธรรมเนียม นายมนตรีกล่าวว่า ช่วงนีต้ลาด IPO (การเสนอขายหุ้นครัง้แรกต่อ
ประชาชน) ก็ยากไมเ่พียงแตง่เมย์แบงก์เทา่นัน้ เพื่อนร่วมวงการหลายๆ ที่ก็อยูใ่นสถานการณ์ที่ยาก ถึงแม้วา่บริษัทประสบ
ปัญหาเร่ือง IPO ในปีที่ผา่นมา บริษัทก็น้อมน าบทเรียนดงักลา่วมาแก้ไขเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหานัน้อีก ซึ่งขณะนีบ้ริษัท
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มีงานหลายงานท่ีเก่ียวกบั IFA เช่นปีที่แล้วดีล ThaiOil มลูคา่ 5,700 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณเกือบ 200,000 ล้าน
บาท) ซึ่งได้รายได้พอสมควร หรือดีล Black Door Listing ของอาคเนย์กับไทยประกัน และดีลอื่นๆ อีกซึ่งรายได้
คา่ธรรมเนียมจะทยอยเข้ามา 
 นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานในที่ประชุมเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการเข้ามาสู่ธุรกิจนายหน้าค้า
หลกัทรัพย์ของบริษัทหน้าใหมน่ัน้ ขณะนีไ้มม่ีใครใหมเ่ข้ามามีแตป่ระกาศขายกนัอยู ่ท่ีผา่นมา 5-6 ปีที่มีบริษัทนายหน้าค้า
หลกัทรัพย์เพิ่มขึน้มานัน้ คา่ธรรมเนียมเฉลีย่ดีกวา่ปัจจบุนัและในขณะนัน้ยงัไมม่ีระบบซือ้ขายหลกัทรัพย์อตัโนมตัิ (Robot 
Trade) มาแทรกแทรง สภาวะของตลาดในตอนนัน้ยงัดีกว่าตอนนีม้ากนกั ขณะนีม้ลูค่าการซือ้ขายโดยรวมของตลาด
ลดลง ซึ่งส่วนแบ่งของแต่ละบริษัทนัน้ก็ลดลงเช่นกนั สภาวะการแข่งขนัทางด้านค่าธรรมเนียมค่อนข้างดุเดือด ซึ่งบาง
บริษัทนัน้ปัจจบุนัคา่ธรรมเนียมยงัไม่ถึงร้อยละ 0.1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากบริษัทไม่มีรายได้จากด้านอื่นมาเสริมก็คงล าบาก
เช่นกนั 
 นายสทิธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่อยา่งบริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ขนาดไมใ่หญ่ ที่เข้า
มาหรือ Fin Tech นัน้ ในแง่ของก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการหย่อนกฎเกณฑ์อะไรเพื่อเป็นการ
กระตุ้นบริษัทเหลา่นีใ้ห้เข้ามาบ้างหรือไม่ และเร่ืองการคุ้มครองรายยอ่ยเป็นอยา่งไร  
 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงว่าเกณฑ์ของก.ล.ต. จะมีเกณฑ์เร่ืองความพร้อม
และความเหมาะสม (Fit and Proper) อยู ่เช่นถ้าเป็นบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ต้องมีทนุไม่ต ่ากว่า 500 ล้านบาท 
ดงันัน้ถ้าจะเข้ามาต้องมีความเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบสนิทรัพย์ของลกูค้า หน้าที่หลกัของโบรค์เกอร์คือการดแูลเครดิตของ
ลกูค้า ซึ่งเราต้องรับความเสี่ยงและต้องรู้จกัลกูค้า ถ้าบริษัทขนาดเล็กหรือ Fin Tech ก็อาจจะไม่สามารถท าหน้าที่นัน้ได้ 
อาจจะเป็นได้แค่คนขายความคิด ซึ่งนายมนตรีมีการสื่อสารและเรียกร้องไปยงัก.ล.ต. เช่นกันในแง่ของการควบคมุการ
สือ่สารกบันกัลงทนุ ซึง่เร่ืองดงักลา่วก็ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการหารือและถกเถียงกบัทางการ 
 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่าในเมื่อรายได้เราลดลง แต่ก าไรสะสมมีอยู่นัน้ 
บริษัทสามารถจะน าก าไรสะสมที่มีอยูบ่างสว่นไปเพิ่มรายได้ด้านใดได้บ้าง มีการวางแผนจากก าไรสะสมที่มีอยูบ้่างหรือไม่ 
 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ขณะนีก้ าไรสะสมจะถกูน าไปรวมในสว่นของผู้
ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นทนุเรือนหุ้นหรือสว่นเกินมลูค่าหุ้น ท าให้ทนุของบริษัทมีอยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท บนจ านวน
นัน้ สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นสว่นท่ีน ามาค านวณธุรกิจมาร์จิน้ของบริษัท ยงัมีข้อก าหนดว่าบริษัทสามารถปลอ่ยกู้ ได้ไม่เกิน 5 
เทา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และต่อลกูค้าเราปลอ่ยสินเช่ือได้ไม่เกิน 1/4 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ต่อลกูค้า 1 ราย บริษัท
ปลอ่ยสนิเช่ือได้ไมเ่กิน 1,100 ล้านบาท ตวัเลขตรงนีบ้ริษัทไมค่ิดจะลดลงเพราะว่าถ้าลดลง เช่นจ่ายปันผลออกก็จะท าให้
ขนาดทุนเล็กลง และขาดความสามารถในการแข่งขนัการดแูลลกูค้า บริษัทสนบัสนุน  margin loan (เงินกู้ ยืมเพื่อซือ้
หลกัทรัพย์) Block Trade ตราสารอนพุนัธ์ ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ราต้องใช้ทนุ ใช้ความเพียงพอของทนุอยู ่อยา่งไรก็ตามบริษัทไม่มี
นโยบายการลงทนุแบบ proprietary trade เนื่องจากหากลกูค้าเห็นว่าเรามีพอร์ตของเราเองด้วย และไปให้บริการลกูค้า
ด้วย ลกูค้าอาจจะกงัวลวา่เราจะออกงานวิจยั แนะน าหุ้นที่เข้าข้างพอร์ตบริษัท  ดงันัน้บริษัทจึงไม่มีนโยบายการลงทนุใน 
proprietary trade  
 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่งานวิจยัเรามีคณุภาพ ได้รางวลั ลกูค้ารายใหญ่ที่
ถกูดงึตวัไปจากผู้แนะน าการลงทนุ ลกูค้ารายนัน้กลบัมาหรือไม ่
 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่าลกูค้ารายใหญ่ที่เราได้รับผลตอบแทนจาก
ทา่นเยอะ สว่นใหญ่บริษัทดแูลดีอยู่และยงัใช้บริการของเราอยู่ ถ้างานวิจยัเป็นแบบนีแ้ล้ว สามารถเรียกลกูค้ากลบัมาได้
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หรือไมน่ัน้ ขณะนีบ้ริษัทก าลงัด าเนินการอยู่ และพยายามเร่งเรียกลกูค้าเก่าๆ ให้กลบัมา เราเสียธุรกิจไปจ านวน 1/4 แต่
อยา่งไรก็ตามจ านวนลกูค้า 3/4 ที่เหลอืนัน้ เราก็ดแูลได้เป็นอยา่งดี 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือไม่ 
 ไม่มีประเด็นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบ ผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ตามที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารแถลง
ให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุล, บัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญช ี
  สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 -  ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบงัคบัข้อ 54 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และ
บญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ซึ่งบัดนี ้คณะกรรมการได้จัดท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว ทัง้นี ้โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่
ประชมุรับทราบ 
 นายมนตรี ศรไพศาล แถลงว่าตามที่ได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าเร่ืองผลการด าเนินงานของบริษัท
รอบปี 2561 นัน้ ก าไรสทุธิของบริษัทลดลงจากประมาณ 638.62 ล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกบั 391.29 ล้านบาท
ในปี 2561 สนิทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจากประมาณ 18,924 ล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกบั 16,359 ล้านบาทใน
ปี 2561หนีส้นิรวมของบริษัทลดลงจากประมาณ 14,269 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 11,798 ล้านบาทในปี 2561 โดยผู้สอบ
บญัชีได้ท าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบบญัชีและหารือกบัฝ่ายบริหาร  และรายงานผู้สอบเป็นการออกงบการเงิน
แบบไมม่ีเง่ือนไข 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือไม ่
 นายสภาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงินหวัข้อ 10.3 ก าไร (ขาดทนุ) 
จากเงินลงทนุ หน้า 150 ในหนงัสอืรายงานประจ าปีซึง่พบวา่เกิดรายการขาดทนุ ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 132.99 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบัก าไร 8.95 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 วา่เกิดจากการลงทนุประเภทอะไร และรายการหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 
50 ล้านบาทจากกรณีของหุ้น IFEC นัน้ ตวัเลขไปปรากฏอยูท่ีใ่ดในงบการเงิน 
 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงวา่ต้องดหูมายเหตปุระกอบงบข้อ 28 ก าไรและ
ผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน หน้า 161 ในหนงัสอืรายงานประจ าปีประกอบไปด้วย ซึง่พบวา่ในปี 2560 และ ปี
2561 บริษัทมีก าไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงินจ านวน 340 ล้านบาท และ 260 ล้านบาทตามล าดบันัน้ 
ต้องพิจารณา 2 รายการประกอบกนัคือรายการก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุและก าไรจากตราสารอนพุนัธ์ ส าหรับ
รายการหนีส้งสยัจะสญูโอนกลบักรณี IFEC นัน้ ปรากฏอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ โดยนางสาวอารียา กาญจนบตัร ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการ หวัหน้าฝ่ายการเงินแถลงเพิม่เติมวา่ จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8.3 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
ในบรรทดัโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 20.89 ล้านบาท และคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ตัง้เพิ่มในปี 2561 นัน้จ านวน 
11.64 ล้านบาท สทุธิกนัจะเทา่กบัจ านวน 9.20 ล้านบาทในงบกระแสเงินสด ส าหรับในสว่นของส ารองของกรณี IFEC 



 

 หน้าที่ 9 ของ 15 หน้า 

ยอดหนีม้ีประมาณ 54 ล้านบาท บริษัทตัง้ส ารองไว้จ านวน 24 ล้านบาท ซึง่คงเหลอืยอดสทุธิจ านวน 30 ล้านบาท ทัง้นี ้
บริษัทขายทอดตลาดได้เงินมาจ านวน 50 ล้านบาท โดยมีสว่นตา่งท าให้เกิดการโอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  
 นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานฯ แถลงเพิ่มเติมวา่ ส าหรับส ารองยอดต้นปีที่ปรากฏจ านวน 261.91 ล้าน
บาทในปี 2561 นัน้ เป็นตวัเลขตัง้แตส่มยันิธิภทัรยอดประมาณ 400 ล้านบาท ที่บริษัทพยายามตามเก็บหนีเ้ร่ือยมาตัง้แต่
ปี 2541  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและลงมติ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเอกฉันท์อนุมตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของ
ผู้สอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสยีง ดงันี ้
 เห็นด้วย 480,582,911 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 100.00  
 ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็น ร้อยละ -  
 งดออกเสยีง 304,400 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
 บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็น ร้อยละ -  
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรและอนุมตัิการจ่ายปันผล 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชมุรับทราบ
ในเร่ืองที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของบริษัท ซึ่งมีก าไรสทุธิเฉพาะบริษัท 
ทัง้สิน้ 391.29 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอท่ีประชมุพิจารณาจดัสรรก าไร ดงันี ้
 1. จดัสรรไว้เป็นทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิจนกวา่ทนุส ารองตาม
กฎหมายจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทได้ท าการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่น
หนึง่ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนครบถ้วนตัง้แตง่วดบญัชีสิน้สดุปี 
2554 แล้ว คิดเป็นจ านวน 286,125,000 บาท ดงันัน้บริษัทจึงไมจ่ าเป็นต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมอีก  
 2. จ่ายเงินปันผล อีกในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) ต่อหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงาน
ของปี 2561 ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาท 
(สีส่บิสตางค์) ตอ่หุ้นโดยได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2561 ดงันัน้ เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ทัง้
ปี รวมเป็นจ านวนอตัรา 0.68 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 388.15 ล้านบาท เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 99 ของ
เงินก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท ประกาศก าหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่า                  
ร้อยละ 40 ของเงินก าไรสทุธิ 
  ทัง้นี  ้ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น 
ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 18 เมษายน 2562 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือไม ่ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและลงมติ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมตัิจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินทุนส ารอง
ตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยมีผู้ออกเสยีง ดงันี ้



 

 หน้าที่ 10 ของ 15 หน้า 

 เห็นด้วย 480,836,411 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 100.00  
 ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็น ร้อยละ -  
 งดออกเสยีง 50,900 เสยีง    คิดเป็น ร้อยละ - 
 บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั ประธานคณะกรรมการสรรหาของบริษัท
แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเร่ืองที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดให้กรรมการต้อง
ออกตามวาระจ านวนหนึง่ในสามของกรรมการทัง้คณะ โดยปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 6 ทา่น จึงมีกรรมการต้องออก
ตามวาระในครัง้นี ้จ านวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครัง้นี  ้คือนายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน และ
นางฮามิดา บินติ มอริส 
  นางสาวโสภาวดี แถลงว่าคณะกรรมการสรรหาของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มี
ความเห็นว่านายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน และนางฮามิดา บินติ มอริส มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในธุรกิจ
หลกัทรัพย์กบัการด าเนินงานของบริษัท ท าหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ เป็นประโยชน์กบับริษัท
อยา่งยิ่ง ส าหรับกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกฑณ์ที่เก่ียวข้อง 
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงสมควรพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาจึง
น าเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาทัง้นีร้ายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างานและประวตัิการเข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ได้สง่มาพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชมุแล้ว 
  นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานฯ ได้แถลงวา่ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการ
ที่ได้รับการเสนอช่ือนัน้ได้ออกไปนอกห้องประชุมแล้ว เผ่ือว่าท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือมีข้อมูลในส่วนใดที่จะให้
ความเห็น 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือไม ่ 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้แก่
กรรมการทัง้สองทา่นท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นี ้
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาและมีมติเอกฉนัท์เลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระรายนายฮานส์ โจฮานส์ แพทริค 
แซนดิน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสยีง ดงันี ้
 เห็นด้วย 480,833,515 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
 งดออกเสยีง 53,900 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
 บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



 

 หน้าที่ 11 ของ 15 หน้า 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติคะแนนเสียงข้างมากเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระรายนางฮามิดา  
บินติ มอริส กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสยีง ดงันี ้
 เห็นด้วย 477,691,715 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 99.3466 
 ไมเ่ห็นด้วย 3,141,800 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 0.6534 
 งดออกเสยีง 53,900 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
  บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
แถลงให้ที่ประชมุทราบในเร่ืองที่จะพิจารณา โดยได้แถลงวา่ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการ
คา่จ้างหรือคา่ตอบแทนได้เสนอนัน้ ให้ที่ประชมุพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนรวมไม่
เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)  ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้ จัดสรรต่อไป ซึ่ง
คณะกรรมการคา่จ้างหรือคา่ตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการตา่งๆ แล้ว 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือไม ่ 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 42 ประกอบกบั มาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 วาระนีต้้องผ่าน
มติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2 ใน 3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากไมน้่อยกวา่สองในสาม (2 ใน 3) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ 
โดยมีผู้ออกเสยีง ดงันี ้
 เห็นด้วย 480,836,515 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 99.9894 
 ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็น ร้อยละ -  
 งดออกเสยีง 50,900 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 0.0106 
 บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้
ที่ประชุมทราบในเร่ืองที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า  ตามข้อบังคับข้อ 58 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุม
ประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่บดันี ้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลัน่กรอง
แล้ว เห็นสมควรแต่งตัง้นางสาวสมใจ คุณปสตุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือนางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือนางสาวรัตนา  
จาละ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แห่งบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีปี 2562 (เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 3) และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบ
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ระยะเวลาบญัชีปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out 
of pocket expense) (ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาจ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)) ทัง้นีไ้ม่รวมค่าบริการและ
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชีแ้จงไว้ในเอกสารเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย
พร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุแล้ว) จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/                       
บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ปัจจบุนัผู้สอบบญัชีของบริษัท คือนางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4172 ตัง้แตปี่ 
2560 รวม 2 ปี โดยปฏิบตัิหน้าทีใ่นฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา และตามหลกัปฎิบตัิทีด่ีในการสอบทานบญัชี  
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือไม ่ 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและลงมติ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนมุตัิให้แต่งตัง้นางสาวสมใจ คุณปสตุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4499 หรือนางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4172 หรือนางสาววรรณวิไล เพชร
สร้าง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือนางสาวรัตนา จาละ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734  แห่งบริษัท
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 3) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั แทนได้ 
และก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกินกว่า 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ด
แสนบาทถ้วน) ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีผู้ออกเสยีง ดงันี ้
 เห็นด้วย 480,833,515 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 99.9994 
 ไมเ่ห็นด้วย 3,000 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 0.0006  
 งดออกเสยีง 50,900 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
 บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนไม่เกนิ 10,000 ล้านบาท หรือในเงนิสกุล

อื่นในจ านวนเทียบเท่า 
 - ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ที่ประชมุทราบใน
เร่ืองที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่าเพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทนุด้านอื่นๆ และลดภาระดอกเบี ย้ของบริษัทจากเงินกู้
ของธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ การให้กู้ยืมเพื่อซือ้
ขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทนุในด้านตา่งๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท โดยมีสาระส าคญั
ของหุ้นกู้ ที่จะออกและเสนอขาย (ปรากฏตามเอกสารแนบหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อม
หนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุแล้ว) เป็นดงันี ้
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รายละเอียดของหุ้นกู้ มีดังนี ้
ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ อาจมีหรือไมม่ี

ประกนั และอาจมีและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแตล่ะครัง้ 

จ านวนเงินรวม : ไมเ่กิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกลุอื่นในจ านวนเทยีบเทา่ 
มลูคา่ที่ตราไว้ : 1,000 บาทตอ่หนว่ย 
อาย ุ : ไมเ่กิน 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้  
วิธีการจดัสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้

ลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศ และ/หรือบคุคลใดๆ ซึง่อาจเสนอขายครัง้เดียวเตม็จ านวนวงเงิน

หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป 

การไถ่ถอนก่อน
ครบอาย ุ

: ผู้ ถือหุ้นกู้มีสทิธิหรือไมม่ีสทิธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด และ บริษัทอาจมี
หรือไมม่ีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามเง่ือนไขข้อตกลงและเง่ือนไขของ
หุ้นกู้ที่จะออกในแตล่ะคราว 

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจดัการ ด าเนินการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
ก) ก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ 

ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อาย ุ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนก่อนก าหนด วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการ
จดัสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสญัญา เอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  ซึ่ง
รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาตหรือผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และการน าหุ้นกู้  เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 

 ทัง้นี ้ นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงเพิ่มเตมิวา่ บริษัทมีโอกาสในการออกหุ้นกู้
ด้อยสทิธิ ซึง่หุ้นกู้ ด้อยสทิธินัน้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีถือวา่เป็นต้นทนุท่ีถกูที่สดุและเป็นการรักษาอตัรากองทนุสภาพ
คลอ่งสทุธิ (NCR) ให้มีความเพยีงพอ นายมนตรีกลา่ววา่ปีนีด้อกเบีย้แพงขึน้ในขณะที่ปีที่ผา่นมานัน้ดอกเบีย้อยทูี่
ประมาณร้อยละ 2 แตส่ าหรับปีนีจ้ากสภาวะตลาดนัน้ดอกเบีย้อาจจะขึน้ประมาณร้อยละ 2 กวา่ๆ ซึง่ในขณะนีอ้ยูใ่น
ขัน้ตอนการเสนอขายและเป็นการทยอยออกให้เหมาะสมกบัสภาวะธุรกิจ  

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามหรือไม ่ 
 นายสทิธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่การออกหุ้นกู้ของบริษัทนัน้จะออกที่อตัราดอกเบีย้
ประมาณเทา่ไร และแนวโน้มของเฟด (Fed) จะมีผลตอ่อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ของบริษัทที่จะออกหรือไม ่

 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงเพิม่เติมวา่เทา่ที่สงัเกตนุัน้ท่ีดอกเบีย้ขึน้แรงจากปี
ที่ผา่นมาเนื่องจากมีการคาดการณ์วา่เฟดจะขึน้ดอกเบีย้ 3 ครัง้ แตใ่นท่ีสดุขึน้ไป 4 ครัง้ ในปีนีเ้ราเร่ิมเห็นสญัญาณวา่การ
ขึน้ดอกเบีย้สงู ๆ นัน้จะมีน้อยลง หลายคนประเมินวา่เฟดจะขึน้ดอกเบีย้ไมเ่กิน 2 ครัง้ ทิศทางการขึน้ดอกเบีย้ดจูะผอ่น
คลายขึน้ในระดบัหนึง่ด้วยเร่ืองของสภาพคลอ่งของเงินจากตา่งประเทศที่ไหลเข้ามาในตลาดไทย ทัง้ตลาดหุ้นและตลาด
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ตราสารหนี ้ หากเงินไหลเข้ามายงัตลาดตราสารหนีม้ากดอกเบีย้อาจจะปรับตวัสงูขึน้ได้ เมื่อเทียบกบัตราสารหนีท้ี่ออกใน
ตลาดนัน้ ถ้าเป็นการออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ดอกเบีย้คงไมส่งูมากเมื่อเทียบกบัการออกตราสารหนีร้ะยะยาว ซึง่ขณะนี ้
วิธีการคิดดอกเบีย้ของบริษัทนัน้คิดไมย่ากเพราะเป็นการออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ เนื่องจากในแงข่องการบริหารเงินบริษัท
ต้องพิจารณาสนิทรัพย์กบัหนีส้นิควบคูก่นั ดงันัน้การใช้ตราสารหนีร้ะยะสัน้จะคลอ่งตวัและดอกเบีย้ถกูกวา่รวมถงึการไป
อ้างองิกบัอตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินเบกิเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) 
จึงเป็นการปรับตวัไปตามตลาดโดยอตัโนมตัิ 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามหรือไม่ 
 นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ในประเภทหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มี
หลกัประกนั และมีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นคืออะไรโปรดอธิบาย และจะมีผลกระทบตอ่หุ้นท่ีเป็นหุ้นสามญัของบริษัทหรือไม่
ประการใด และการท่ีจะออกหุ้นกู้ทกุครัง้ ต้องค านงึถึงอะไรบ้าง มีช่วงกรอบระยะเวลาหรือไม ่
 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงว่า หุ้นกู้กบัเงินกู้ ถือเป็นทางเลือกที่มีสถานะเท่า
เทียมกัน การกู้ เงินจากสถาบนัการเงินนัน้บริษัทมีวงเงินเครดิตจากธนาคาร การออกหุ้นกู้ หรือตัว๋แลกเงิน (Bill of 
Exchange) ถือวา่เป็นการกู้ เงินเช่นเดียวกนั โดยทัว่ไปแล้วอตัราดอกเบีย้จะพอๆ กนั การออกโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าผลตอบแทนที่จะได้ตอบแทนกลบัมาจ านวนเท่าใด ตลาดตราสารหนีท้ี่จะออกนัน้เป็น
ประโยชน์ทางอ้อมโดยธนาคารจะไมก่ล้าขึน้ดอกเบีย้เนื่องจากบริษัทสามารถออกตราสารหนีเ้องได้ การออกตราสารหนีน้ัน้
จะไมเ่ป็นการเห็นผลทนัทีวา่สามารถลดดอกเบีย้จ านวนเทา่ใด ส าหรับหุ้นกู้ ด้อยสทิธินัน้สว่นหนึง่ก็คือเป็นการออกเพื่อเพิ่ม
กองทนุสภาพคลอ่งสทุธิ (NCR) หากบริษัทคง NCR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ขึน้ไปนกัลงทนุจะมีความมัน่ใจและด้วย
ต้นทนุของเงินท่ีมาเป็นเงินกองทนุดงักลา่วที่อตัราร้อยละ 2 นัน้ ถือเป็นทางเลอืกในการระดมทนุบนกองทนุทีม่ีต้นทนุทีถ่กู  
 นายยทุธ วรฉตัรธาร ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มว่าค าว่าด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิของหุ้นกู้นัน้ มีสิทธิเหนือผู้
ถือหุ้น ตวัอยา่งเช่นเมื่อเลกิบริษัทและทรัพย์สนิถกูขายออกไปเป็นเงินสด ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิจะได้รับเงินสดนัน้ก่อน สว่น
ผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยสทิธิจะได้รับเงินสดเป็นล าดบัท่ีสอง และผู้ ถือหุ้นจะได้รับเป็นล าดบัสดุท้าย หุ้นกู้ ด้อยสิทธิมีประโยชน์ในการ
ใช้เป็นเงินกองทนุท าให้เงินกองทนุใหญ่ขึน้โดยไม่ต้องเพิ่มทนุ ท าให้มีทนุในการขยายกิจการมากขึน้เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารต้นทุนและแหล่งเงินทุนในการจัดหารายได้ หุ้นกู้ โดยทั่วไปจะเป็นข้อดีคือบริษัทใหญ่ที่มีเครดิตเรตติง้ที่ดีถึงมี
ความสามารถในการออกหุ้นกู้ ได้    
 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้จงวา่หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือนัน้ 
โดยหลกัคือลกัษณะของหุ้นกู้หรือพนัธบตัรมี 2 ประเภทคือหุ้นกู้ชนิดจดทะเบียน (Registered Form) และหุ้นกู้ชนิดไมจ่ด
ทะเบียน (Barer Form) โดยการขอทัง้ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือนัน้ เป็นการขอเผื่อในอนาคตหากหนว่ยงาน
ก ากบัดแูล (Regulators) มีการเปลีย่นแปลงเกณฑ์ในการออกหุ้นกู้  
 นางสาวนบัทอง วนวฒันาวงศ์ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงเพิ่มเติมวา่มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีผลจนกว่าจะ
ถกูยกเลิกเพิกถอนโดยที่ประชุมเดียวกนั ส าหรับมติที่ประชุมที่ต้องเข้าทบทวนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทุกสองปีนัน้เป็นหลกั
ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด   

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามหรือไม ่
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและลงมติ 



 

 หน้าที่ 15 ของ 15 หน้า 

  ทัง้นี ้ วาระนีต้้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ                
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิลงคะแนน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิลงคะแนนอนมุตัิ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีผู้ออกเสยีงดงันี ้
 เห็นด้วย 480,836,415 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 99.9888 
 ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็น ร้อยละ - 
 งดออกเสยีง 53,900 เสยีง คิดเป็น ร้อยละ 0.0112 
 บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็น ร้อยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 

  - ประธานฯ ได้แจ้งวา่ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองใดให้ที่ประชมุพิจารณา  
 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถาม หรือไม่ 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารร่วมได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ปัจจบุนัทัว่ไป จนไมม่ีผู้ใดซกัถามเพิ่มเติม 
  

ประธานจึงกลา่วขอบคณุและปิดการประชมุ เวลา 16.00 น. 
 

   

   
  ( นายยุทธ วรฉัตรธาร ) 
  ประธานที่ประชุม 
 
 
บันทึก โดย    
  ( นางสาวนับทอง วนวัฒนาวงศ์ )  


